



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม จำนวน ๑ อัตรา ประกาศลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๐๑	นายบุญญพัฒน์ กาเมือง	นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน	กองช่าง อบต.นาท่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อมจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณรินทร์ บุญขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม

